
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี  2562 

วันพฤหัสบดี ที่  30พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  

ผู้มาประชุม 
1. นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายธนากรลาลุด   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายค ายงค์  ประโภชนัง  เลขานุการสภาฯ  
4. นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
5. นายนิคม  มูลตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
6. นายสมพงษ์สีหาบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
7. นายบรรจง    สิทธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
8. นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
9. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
10. นายบรรจง    ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
11. นายบุญเพ็ง  สีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ผู้ไม่มาประชุม 
   1.นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ลาป่วย  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
     นายกเทศมนตรีต าบลล าน้ าพอง  

2. นายธวัชชัย   พลเสนา รองปลัดเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
3. นายรวมพล  เมืองศรี   ผอ.โรงเรียนเทศบาลล าน้ าพอง 
4. นางดวงใจ   ส านึกศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
5. นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
6. นางนัชชา  เพ็งพักตร์   หัวหน้าส านักปลัด  
7. นางราตรี  โสใหญ่   หน.ฝ่ายปกครอง รก.ผอ.กองการศึกษา 
8. นางดอกไม้  ทองสัน            หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
9. นางสาวอรอาภา  ทองใสย์  นักวิชาการเกษตรฯรก.ผอ.กองส่งเสริมฯ  
10. นางสาวปาณิสรา  วงษ์พระลับ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
11. นายเฉลียว  หาญโย   นิติกรช านาญการ  
12. นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ   
13. นางรวิภัทร  ชื่นตา   นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 
14. นางกรรณิกา  แสนบุตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นายไวยฤทธิ์  เพ็ชรสูงเนิน  ผช.จนท.ตรวจสอบภายใน  
16. นางสาวกชกร   วงษ์พระลับ  ผช.นักทรัพยากรบุคคล  
17. นางสาวคณิตา  วรรณเสน  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
18. นางวิมล  บุตนุ   ผช.จพง.ธุรการ 
19. นางสาววริศรา  แสนพูวา  พนักงานจ้างทั่วไป  
20. นายชัยวิชิต  ไทยวังชัย  ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

          2./นายรวีพันธ์ 
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   21.นายรวีพันธ์   แก้วคงคา  ครู     
   22.นายวสวัตต์  วงศ์ภักด ี  ครูอัตราจ้าง   
   23. Mr.JoebertTalaban  ครูอัตราจ้าง    
  24.นางสาวธีรยา  วังคะฮาด   ครู      
  25.นายยุทธนา   ชิดนอก   ครูจ้างเริ่มประชุม เวลา 09.30 น 
           เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา ประธานสภาเทศบาลต าบล        ล าน้ าพอง 
เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ    การประชุม
ดังนี้ 

นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา เรียน ท่านนายกเทศมนตรีต าบลล าน้ าพอง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(ประธานสภาฯ)  ล าน้ าพองและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 30
ประธานในที่ประชุม พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจ าปี 2562 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วขออนุญาตเปิด
   การประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม - แจ้งการลาป่วยของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง จ านวน 1 ท่าน คือ  
 นางสาวประคอง  พรประสาท วันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากได้ผ่าตัดไส้ติ่ง  
 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกองช่าง เทศบาลต าบลล าน้ าพอง ได้ร่วม 
 รับมอบและตรวจสอบการส่งมอบชลประทานระบบท่อบ้านห้วยไผ่หนองโน จาก 
 กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
 - แจ้งเกี่ยวกับโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคชุมชนหนองหารจาง ม.8  
เนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบจึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
                               -แนะน าตัวข้าราชการครู/ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลล าน้ าพองสังกัดกอง 
การศึกษาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง จ านวน 5 ราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      -การ
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

ประธานในที่ประชุม ตามส าเนาบันทึกรายงานการประชุมการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2562 มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะแก้ไขใน
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ถ้ามีโปรดยกมือเชิญท่านค ายงค์ ประโภชนัง 

 

นายค้ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 4 ระเบียบวาระท่ี 6  ประธานในที่ประชุม 
   เดิม จะมีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายอีกไหมคะแก้ไขเป็น จะมีสมาชิกท่านใดท่ีจะ
   อภิปรายอีกไหมครับ 
 
          3./ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุม ฝากฝ่ายเลขานุสภาฯแก้ไขด้วย มีท่านใดแก้ไขอ่ืนใดอีกหรือไหม  
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัย ประชุม สามัญสมั ยแรกประจ าปี พ.ศ.
2562เมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์2562ตามท่ีมีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 

ประธานในที่ประชุม -  ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานในที่ประชุม -  ไม่มี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่(เพื่อพิจารณา) 

ประธานในที่ประชุม 1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน ( แบบ สถ.ศพด.1 ) 
   แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ 1,408,500บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดพัน 
  ห้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติ ขออนุญาตเสนอญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณา ญัตติ แรก ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตาม หน้าที่
นายกเทศมนตรี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ ต้าบล
ล้าน้้าพอง  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ี
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ  89 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
   เล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ  
   1,408,500 บาท ( -หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -) รายละเอียดตาม
   ประมาณการ และ แบบแปลนมาตรฐาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตามระเบียบวาระในการประชุม
   ขอให้ท่านประธานสภาโปรดให้สภาพิจารณาต่อไป 
 
 

ประธานในที่ประชุม มีผู้ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุม  -  ไม่มีผู้เสนออภิปราย  -   
เลขานุการสภาฯ           ตรวจนับองค์ประชุมอยู่จ านวน 11 คน ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม  อนุมัติจ านวน     10   เสียง 

ไม่อนุมัติจ านวน      -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน      1    เสียง  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ 
1,408,500 บาท ( -หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)รายละเอียดตาม
ประมาณการ และ แบบแปลนมาตรฐาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

        4./ประธาน… 
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ประธานในที่ประชุม 2. โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น งบประมาณ  
   43,000 บาท (-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม รายการประมาณการ
   ของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ปลัดเทศบาลฯ  ใน ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
   เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 
   89 โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น งบประมาณ  
   43,000 บาท (-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม รายการประมาณการ
   ของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แจกตามระเบียบวาระในที่ประชุม
   ขอให้ท่านประธานสภาโปรดพิจารณาในข้ันตอนต่อไป- 
 

ประธานในที่ประชุม มีผู้ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 เชิญท่านอุไรวรรณ์ปาลสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้นอยากให้เพิ่มเติมการตัด

แต่งต้นไม้ที่อยู่ข้างรั้ววัดเนื่องจากต้นคูณและต้นมะม่วงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ติดกับ
เสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอาจเกิดอันตรายได้จึงขอเสนอให้ตัดแต่งต้นไม้ด้วย   

 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
 

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ผู้อ้านวยการกองช่าง เกี่ยวกับโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ซึ่งงานที่ก าหนด

ไว้จะเป็นงานรื้อถอนโครงสร้างและงานขนท้ิง ในส่วนของการตัดแต่งต้นไม้จะไม่เข้า
ข่ายการรื้อถอน ในการตัดแต่งต้นไม้ที่อยู่ข้างรั้ววัดซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ทางกอง
ช่างจะร่วมกับงานป้องกันฯออกไปด าเนินการให้ในส่วนนี้เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทาง
เทศบาล ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ครับ 

 

ประธานในที่ประชุม มีผู้ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มีผู้เสนออภิปราย  -    
เลขานุการสภาฯ           ตรวจนับองค์ประชุมอยู่จ านวน 11 คน ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  อนุมัติจ านวน     10   เสียง 
ไม่อนุมัติ       จ านวน      -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน      1    เสียง  
 

   มติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนา  
   เด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น งบประมาณ 43,000 บาท (-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)
   รายละเอียดตามรายการประมาณการของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
 
 

        5./นายวรวิทย์... 
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นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตเสนอญัตติเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 
   3 ญัตติ ข้อ 38 (6) ขอเสนอญัตติด้วยวาจาพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน
   ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) งบประมาณ 100,000 บาท 
   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมเพ่ือบรรจุเข้าสู่ 
   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ในวาระท่ี 6 
   ข้อ 3 เพ่ือให้สภาพิจารณาต่อไป 
 

ประธานในที่ประชุม เชิญนิติกร ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นายเฉลียว  หารโย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นิติกรช้านาญการ ญัตติที่เสนอด้วยวาจาที่ผู้บริหารได้เสนอเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยข้อบังคับการ ประประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 38 วรรคห้า (6) สรุปได้ว่าสามารถเสนอญัตติโดย
   วาจาได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ปลัดเทศบาลฯ  ขอขยายความการเสนอญัตติโดยวาจา ปกติญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
   มีการรับรอง แต่ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 
   ญัตติ ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่งมาบังคับ
   ใช้โดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยยกม้ือขึ้นพ้นศีรษะ และข้อ 62 
   เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
   เพ่ือให้ลงมติว่าจะได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกของสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  ทั้งนี้ จ านวน
   สมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุม จ านวน 11 ท่าน หนึ่งในสามของก็คือไม่น้อยกว่า 4  ท่าน 
   ขอให้ประธานสภาได้โปรดพิจารณาต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรองญัตติ  เชิญท่านอุไรวรรณ์ ปาลสาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางอุไรวรรณ  ปาลสาร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ดิฉันนางอุไรวรรณ์  ปาลสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรอง คนที่ 1  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านสมพงษ์  สีหาบุตร สมาชิกสภาเทศบาล 
. 

นายสมพงษ์  สีหาบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมนายสมพงษ์  สีหาบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1ขอรับรอง คนที่ 2  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านค ายงค์  ประโภชนัง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายค้ายงค์  ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมนายนายค ายงค์ ประโภชนัง  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอรับรอง คนที่ 3  
                    6./ประธาน...  
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ประธานในที่ประชุม เชิญท่านบุญสอน  เพียแก้ว   สมาชิกสภา เขต 2 
 

นายบุญสอน  เพียแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมนายบุญสอนเพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ขอรับรอง คนที่ 4  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านบรรจง  ทองแท่ง   สมาชิกสภา เขต 2 
 

นายบรรจง  ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมนายบรรจง  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ขอรับรอง คนที่ 5  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกรับรองญัตติ จ านวน 5 ท่าน 
   1 นางอุไรวรรณ์ ปาลสาร สมาชิกสภา เขต 2 รับรองคนท่ี 1  
   2.นายสมพงษ์สีหาบุตรสมาชิกสภา เขต 1 รับรองคนท่ี 2  
   3.นายค ายงค์ประโภชนัง เลขานุการสภาฯ   รับรองคนที่ 3 
   4.นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภาฯเขต 2  รับรองคนท่ี 4   
   5.นายบรรจง  ทองแท่ง   สมาชิกสภาฯเจต 2  รับรองคนท่ี 5     
 

ประธานในที่ประชุม อนุญาตให้ผู้บริหารเสนอญัตติ  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ปลัดเทศบาลฯ  ขอเสนอญัตติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        
   (อาหารกลางวัน) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียน
   ในเขตเทศบาลต าบลล าน้ าพอง จ านวน 6 แห่ง ตามยอดจ านวนนักเรียนที่มีการ 
   เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน จากจ านวนยอดเดิม 400 คน เพิ่มเป็น 424 คน รายละเอียด
   ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมขอให้ท่านประธานสภาโปรดพิจารณาใน 
   ขั้นตอนต่อไป  
 

ประธานในที่ประชุม มีผู้ใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  -  ไม่มีผู้เสนออภิปราย-    
เลขานุการสภาฯ           ตรวจนับองค์ประชุมอยู่จ านวน 11 คน ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       จ านวน     10   เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน      -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน      1    เสียง  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลล าน้ าพอง จ านวน 6 แห่งตามยอดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนปรากฏ
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

 

พักการประชุม  เวลา  12.00 นาฬิกา 
 

เวลา 13.30 นาฬิกา ประธานในที่ประชุม เริ่มประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 6 
 
          7./ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานในที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆมีท่านใดที่จะเสนออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน
ผู้บริหาร 

 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ปลัดเทศบาล ขอแจ้งก าหนดการที่ทางอ าเภอน้ าพองได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม“จิตอาสา

พัฒนา คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี ประจ าปี พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3  มิถุนายน  25562 เวลา 
09.30 น ณ บริเวณสะพานบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ า
พอง ส่วนก าหนดการจะแจ้งทราบอีกครั้ง ครับ   

 

ประธานในที่ประชุม จะมีท่านสมาชิกท่านใดที่อภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ    เชิญท่านธ
นากร  ลาลุด รองประธานภาเทศบาล 

 

นายธนากร  ลาลุด เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองประธานสภาฯ ผมขอแจ้งซ่อมถนนคอนกรีตสายบ้านด้วงไปสามแยกคลองถม และไปมิตรภาพ-อุดร
   ถนนแตก ช ารุดชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมาล าบากฝากเทศบาลด าเนินการซ่อมแซม
   ด้วยครับ 

ประธานในที่ประชุม จะมีท่านสมาชิกท่านใดท่ีอภิปรายอีก หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ   

นายมาลัย เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งปัญหาเรื่องถนนหน้าบ้าน ผอ.ราตรีโสใหญ่  ถนนมีรอยแตกมีน้ าท่วมขัง  บ้าน
   หนองหารจางถนนตรงบริเวณโรงงานเก่าพ้ืนถนนยกตัวสูงไม่เรียบ ฝากกองช่างด้วย  

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ครับ        

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมขอชี้แจง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง    งบประมาณกองช่างอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 4  กองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจและ

รวบรวมขอมูลรอขออนุมัติเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอโดยจะเร่งด าเนินการทันทีถ้ามีงบประมาณคงเหลือ ครับ 

 

นายบรรจง  ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯเขต 2 สอบถามเรื่องถนนลูกรังชุมชนค ามืดใต้ งบประมาณ 134,500 บาท ไม่ทราบว่า

ผู้รับเหมาได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ครับ        

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมขอชี้แจง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง    ในส่วนของโครงการนี้ได้สิ้นสุดสัญญาลงแล้ว แต่อยู่ระหว่างการปรับตามระเบียบ

สัญญาผู้รับจ้างได้เข้ามาติดต่อและประสานแล้วอาจะติดฝนแต่ก็รับปากว่าจะเข้ามา
ด าเนินการ ครับ ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมผมขอให้โอนงบประมาณในส่วนที่
เหลือจ่ายของแต่ละกองเพ่ือมาเพ่ิมเติมในส่วนของงบซ่อมแซมของกองช่างแต่ต้องขอ
อนุมัติจากท่านปลัดและผู้บริหารขอให้โอนมาในส่วนนี้ด้วย ครับ 
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ประธานในที่ประชุมในส่วนการตั้งงบประมาณแผนการด าเนินงานโครงการอุดหนุนไฟฟ้าเมื่อไหร่จะด าเนินการ
เนื่องจากชาวบ้านสอบถามมาอยากให้ด าเนินการฝากผู้บริหารและผอ.กองช่างด้วย
และเรื่องรถกระเช้ากองช่างด าเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานด้วยครับ 

 

ประธานในที่ประชุม จะมีท่าน ใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ 

นายมาลัย เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเรียนปรึกษาเรื่องงบประมาณซ่อมแซมของกองช่างผมอยากให้โอน

งบประมาณเพ่ิมเติมเนื่องจากงบซ่อมแซมน้อย อยากให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว
เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ฝากเรียนปรึกษาด้วยครับ 

 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้บริหารชี้แจง ครับ         

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอชี้แจง 
ปลัดเทศบาลฯ ประเด็นของงบประมาณ คือต้องตรวจสอบความเร่งด่วนจริง ต้องทยอยด าเนินการ

โดยใช้งบประมาณเท่าที่ท าได้ จบการประชุมผมจะตรวจสอบความเร่งด่วน และจะ
ให้ด าเนินการเลยเท่าที่ท าได้ก่อน ถ้าจ าเป็นต้องโอนก็จะด าเนินการเพื่อขอสภาฯ
พิจารณาต่อไป ครับ 

 

ประธานในที่ประชุมสมาชิกแจ้งตรงที่ฉุกเฉินจริงๆเข้ามาขอฝากสมาชิกทุกท่านด้วย มีท่านใดมีข้อสอบ  
  ถามเสนออีกหรือไม่ เชิญท่านค ายงค์ ประโภชนังเลขานุการสภา 
 

นายค้ายงค์  ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ผมมีเรื่องที่จะเสนอและเห็นด้วยในเรื่องของวาระอ่ืนๆที่ท่านสมาชิกสภาเสนอ และ
   การซ่อมถนนของ อบจ.ที่ด าเนินการแล้วแต่ซ่อมยังไม่สุดสาย ขอฝากผู้อ านวยการ
   กองช่างด าเนินการท าหนังสือขอให้ด าเนินการซ่อมต่อให้แล้วเสร็จ เนื่องจากการ
   สัญจรไปมาของถนนสายดังกล่าวไม่สะดวกขอให้ด าเนินการด้วย ครับ   
 

ประธานในที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด มีข้อสอบถามเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่     
   เชิญท่านสมพงษ์ สีหาบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายสมพงษ์  สีหาบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ขออนุญาตเรียนถามท่านผู้อ านวยการกองช่างเกี่ยวกับฝาร่องระบายน้ า เนื่องจาก
   เกิดอุบัติเหตุขอให้ทางกองช่างพิจารณาเก่ียวกับฝาร่องระบายน้ าด้วยครับ  
 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ครับ      

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมขอชี้แจง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง    เกี่ยวกับฝาตะแกรงร่องระบายน้ ากองช่างเข้าใจว่าจากการออกส ารวจได้ด าเนินการ

ครบแล้ว แต่ผมจะด าเนินการติดตามโดยเร่งด่วน ในส่วนของปัญหาการขโมยฝา
ตะแกรงท่อระบายน้ าในปีหน้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากองช่างจะด าเนินการเปลี่ยน
แบบโดยจะให้วิศวกรออกแบบใหม่ให้เป็นฝาคอนกรีตทั้งหมด ครับ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆมีท่านใด มีประเด็นค าถามอ่ืนใดอีกหรือไม่ถ้ามีโปรดยกมือ  
 

ประชุม   -  ไม่มี – 
 

ประธานในที่ประชุมในการประชุมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล 
  ผู้อ านวยการกองทุกกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาร่วม  
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ส าหรับวันนี้ผม ขอปิด 
  การประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

ปิดการประชุม  เวลา    14.00     นาฬิกา 

  (ลงชื่อ)  

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
เลขานุการสภาฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

       ด้วยคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง สมัยสามัญสมัย ที่
2/562 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที3่0เดือน พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการบันทึก
รายงานการประชุมที่เลขานุการสภาฯได้บันทึกไว้มีเนื้อหา ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ 
 
 

 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
(นายธนากร  ลาลุด) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
 
 

 

  (ลงชื่อ) กรรมการ 

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
 

(ลงชื่อ)กรรมการ 

(นายสมพงษ์สีหาบุตร) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
        

 

 



 

 

-10- 

 ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว เมื่อการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 
2562 

 

 

     (นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา)      
 ประธานสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  

 


